

สกอ.เผย ผู้สมัครครูพัฒนาท้องถิ่น ขาดคุณสมบัติเกือบหมื่นราย

นำเสนอเมื่อ : 18 ส.ค. 2559

สกอ.เผยรับสมัครครูพัฒนาท้องถิ่น ขาดคุณสมบัติเกือบหมื่นราย ผู้รับสมัครเหตุเพราะอยากเข้าโครงการ ทำให้ขาดการตรวจสอบ ย้ำควรติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สทศ. และ สกอ. เท่านั้น

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 59 น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าจากผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 39,400 คน ผู้มีสิทธิเข้าสอบ 30,174 คน ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 9,226 คน สาเหตุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ส่งเอกสารไม่ครบตามที่กำหนด จำนวน 7,609 คน 2. จบการศึกษาไม่ตรงกับสาขาที่ประกาศรับสมัครจำนวน 1,439 คน 3. ส่งเอกสารการสมัครเกินระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 105 คน 4. ผลการเรียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 72 คน และ 5. เป็นพระภิกษุ 1 รูป

สำหรับสาเหตุที่จำนวนผู้ขาดคุณสมบัติมีจำนวนมากเกือบหมื่นคน น่าจะมาจากการที่ผู้สมัครต้องการเข้าโครงการมาก หากสอบได้จะมีงานทำทันทีโดยไม่ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจน ขณะที่ สกอ. มีการกำหนดคุณสมบัติหลายข้อเพื่อต้องการคัดเลือกคนดี คนเก่ง มาเป็นครูจริงๆ

อย่างไรก็ตาม ฝากผู้สมัครทุกคนควรตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ www.niets.or.th/protbyohec/ หรือ www.mua.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) และ สกอ. เท่านั้น ไม่ควรตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางเว็บอื่นๆ เพราะอาจเกิดข้อผิดพลาด และทำให้เสียสิทธิการสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครที่มีข้อสงสัยเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สามารถติดต่อได้ที่ สกอ. หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2610-5348, 0-2610-5358-9 และ 0-2610-5369

น.ส.อาภรณ์ กล่าวต่อว่า การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบนั้น สกอ. ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครตั้งนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ และไม่ดำเนินการตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าไม่มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นอกจากนี้ ยังรวมทั้งคุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่ผู้สมัครนำมาสมัครยังไม่ชัดเจนว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้การรับรองหรือไม่ และตรงกับสาขาวิชา/แขนงวิชาตามที่ประกาศรับสมัครหรือไม่ หรืออยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับคุณวุฒิ สกอ. ได้ให้ผู้สมัครเขาสอบไปก่อนโดยมีเงื่อนไขว่า หากพบภายหลังว่า คุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่นำมาสมัคร ก.ค.ศ. ยังไม่ได้รับรองก่อนเปิดรับสมัคร หรือมีคุณวุฒิและหรือวิชาไม่เป็นไปตามประกาศการรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ

ขอบคุณที่มาจาก [ไทยรัฐ 17 ส.ค. 2559 เวลา 16:13 น.](#)

สำหรับข้อมูลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ สกอ.) คลิกที่ลิงกด้านล่าง

- [ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ \(15 ส.ค.59\)](#)
- [ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ \(15 ส.ค.59\)](#)
- [หนังสือคำร้องขอคืนสิทธิ์การเขาสอบในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น \(16 ส.ค.59\)](#)

ที่มา [สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา](#)